



ĐIỂM NHẤN

- Megaclusters™ mang lại hiệu ứng phản ứng bùng nổ
- Thú Hoang Đại Bác thưởng thêm vòng xoắn kịch tính
- Lướt Quay Miễn Phí với Hệ Số Thắng vô hạn
- Mua Thưởng™ để mua Lướt Quay Miễn Phí

BTG xin giới thiệu: Quả Kim Cương

Trải nghiệm một màn trình diễn ánh sáng vô song sẽ khiến bạn lóa mắt – chào mừng bạn đến với Quả Kim Cương, nơi sức mạnh mê hoặc của Megaclusters™ hội tụ với các phản ứng tứ phương linh động, tạo ra buổi trình diễn thượng giới bằng những biểu tượng được chia tách và tương tác với quy mô vũ trụ!

Mỗi lượt quay thu hút một loạt các biểu tượng lớn và nhỏ đến từ vũ trụ, kích hoạt những chiến thắng phần khởi và đại thắng bằng điểm ảnh với tối đa 100 biểu tượng cùng lúc. Hãy sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu bùng nổ với Thưởng Thú Hoang Đại Bác, được kích hoạt sau ba phản ứng đầy hào hứng. Kinh ngạc mà xem các biểu tượng Thú Hoang ngẫu nhiên thổi lửa cho màn hình, mang đến vòng xoắn kịch tính cho cuộc chơi của bạn.

Lên đường tham gia cuộc hành trình hoành tráng khi bạn đạt được tám phản ứng kịch tính trong bản gốc, mở khóa phần thưởng tối thượng – Lướt Quay Miễn Phí. Trong mỗi Lướt Quay Miễn Phí, hãy chờ xem màn hình bùng nổ khi Hệ Số Thắng vô hạn khuếch đại các điểm ảnh của bạn lên tỷ lệ tầm cỡ vũ trụ! Kết hợp Hệ Số Thắng với Thưởng Thú Hoang Đại Bác để có được trải nghiệm điểm ảnh phần khởi.

Với Mua Thưởng™, bạn sẽ chỉ huy cuộc hành trình tầm cỡ vũ trụ theo ý thích, hãy hòa mình vào sự tuyệt mỹ trọn vẹn của sự giàu có ngọt lịm đến từ Quả Kim Cương.

THÔNG TIN CHUNG

Kiểu Trò chơi	Megaclusters™ Lò Phản Ứng
Thắng Tối Đa	6.650x
Biến Động	Rất Cao
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,20
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 30 (Tiền Thắng Tối Đa 250.000) hoặc 75 (Tiền Thắng Tối Đa 500.000)
Tính Năng	4 (Megaclusters™, Thú Hoang Đại Bác, Lướt Quay Miễn Phí, Mua Thưởng™)
RTP	95,61% – 96,24%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



Megaclusters™

Lực hấp dẫn đặc biệt của Megaclusters™ đan xen với sự kỳ diệu của các phản ứng tứ phương linh động, tạo nên một cảnh tượng tầm cỡ vũ trụ nơi các biểu tượng bùng nổ, chia tách và tương tác trên sân khấu thượng giới hoành tráng. Trong mỗi lượt quay hào hứng, từ 7 đến 25 vị trí của bảng 5x5 sẽ trở nên sống động, được lấp đầy bởi một biểu tượng lớn hoặc bốn biểu tượng nhỏ hơn. Với mỗi chiến thắng phần khởi, biểu tượng chiến thắng sẽ được thay thế bằng phiên bản 2x2 của các biểu tượng nhỏ, tạo ra các cơ hội mới. Hãy chứng kiến cảnh tượng sẽ diễn ra khi chiến thắng với các biểu tượng nhỏ chuyển dịch theo hướng chúng tự chọn, trong khi các biểu tượng nhỏ mới sẽ xuất hiện để tạo ra đại thắng bằng điểm ảnh mới. Với tiềm năng có đến 100 biểu tượng trên màn hình cùng một lúc, Quả Kim Cương mang đến thắng lợi phong phú vượt xa khát vọng điên rồ nhất của bạn.



Thú Hoang Đại Bác

Sau ba phản ứng đầy hào hứng, hãy sẵn sàng cho Thưởng Thú Hoang Đại Bác bùng nổ. Chứng kiến màn hình trở nên sống động khi một loạt từ 5 đến 15 Thú Hoang hiện ra ngẫu nhiên, cho cuộc chơi của bạn thêm bước ngoạn kịch tính. Đừng quên, Thưởng Thú Hoang Đại Bác không chỉ giới hạn trong bản gốc – nó vẫn vững chãi công phá trong Lượt Quay Miễn Phí của bạn, giữ cho niềm hứng khởi luôn ở đỉnh điểm qua suốt cả cuộc hành trình tầm cỡ vũ trụ của bạn.



Lượt Quay Miễn Phí

Khi bạn đã đạt được tám phản ứng kịch tính trong bản gốc, hãy sẵn sàng trước phần thưởng tối thượng – 8 Lượt Quay Miễn Phí đang chờ đón, với một Lượt Quay Miễn Phí bổ sung được tặng cho mỗi phản ứng theo sau phản ứng thứ tám. Trong mỗi Lượt Quay Miễn Phí, có ít nhất 11 vị trí trên bảng sẽ sống dậy, đảm bảo một trải nghiệm hào hứng. Hệ Số Thắng trong Lượt Quay Miễn Phí, khởi phát ở mức một khiếm tốn và dần dần khuếch đại thêm một sau mỗi phản ứng. Hãy kinh ngạc mà xem tiền thắng cuộc của mình vút lên tầm cao vũ trụ, được kích thích bởi hiệu ứng hấp dẫn của hệ số. Nhưng niềm phấn khởi tầm cỡ vũ trụ không dừng lại ở đó. Thưởng Thú Hoang Đại Bác tuyệt đỉnh sẽ xông lên hành động chỉ sau ba phản ứng, che kín màn hình bằng một loạt từ 5 đến 15 Thú Hoang ngoạn mục, biến đổi cuộc chơi của bạn bằng sức mạnh tầm cỡ vũ trụ của nó. Cuộc phiêu lưu sẽ tiếp diễn theo sau tám phản ứng trong một Lượt Quay Miễn Phí duy nhất, bạn sẽ mở khóa thêm ba Lượt Quay Miễn Phí và mỗi phản ứng theo sau phản ứng thứ tám sẽ cho ra một Lượt Quay Miễn Phí nữa, giúp cho hành trình của bạn kéo dài xa hơn vào giữa các vì sao.



Mua Thưởng™

Hãy thả mình vào niềm hứng khởi ngọt lịm của những Lượt Quay Miễn Phí bằng tính năng Mua Thưởng™! Nhấn vào biểu tượng Mua Thưởng™ để mua 8 Lượt Quay Miễn Phí với giá 50 lần tiền cược và lao ngay vào diễn biến hồi hộp.



ID TRÒ CHƠI và RTP

PC + DI ĐỘNG

Ghi Chú	Kiểu Trò Chơi OSS	ID OSS	RTP
Phiên bản 95% với Mua Thưởng™	diamondfruits	diamondfritsv195	95,61%
Phiên bản 96% với Mua Thưởng™	diamondfruits	diamondfritsv10	96,24%

Giới Thiệu Big Time Gaming

BTG phải được sử dụng trong mọi tài liệu truyền thông và marketing bằng văn bản cùng với Quả Kim Cương, Megawaysclusters™ và Mua Thưởng™. Trò chơi đáp ứng bất kỳ thiết lập nào về chiều cao và chiều rộng. Tuy nhiên, để có kết quả tốt nhất, phiên bản máy tính của trò chơi nên được chơi ở tỷ lệ cửa sổ 16:9.

Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TAI ĐÂY](#)